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การประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันอังคาร ที ่10 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ   
…………………….………….. 

ผู้มาประชุม 
1. นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
2. นางสาวนพวรรณ  ศาสตร์ยางกูร  รองประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
3. นางสาวสุขศรี  จ าปาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
4. นายอนุกูล  ส่งเสริม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
5. นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
6. นายพชรพล  สังขดุษฎี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
7. นายนิรุตต์  หงษ์สา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
8. นางศิรินันท์  พิทักษ์หงษ์สา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ  
9. ร.ต.อ.ส าราญ  แสงข า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
10. นางสาวสุธิดา วุฒิพิมลวิทยา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
11. นายจตุพร  แสงแป้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
12. นายสัญญา  สุขเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม        
1. นายวิจารณ ์  กุลชนะรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
2. นางสาวอรัญญา เจริญหงษ์ษา  รองนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
3. นางวชิรา  มีเย็น   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
4. นายวิริยะ  ใบรัก   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
5. นางรุ่งสิร ี  เอ้ียวตระกูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
6. นางสาวดวงเดือน   พลวารินทร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
7. นายสุทธิพงษ์  ไทยนุกูล   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางสาวเยาวลักษณ์ อินหนู            หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
9. นางศรีวรรณ  สังขจรัส   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
10.นางสาววาสนา มณีทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นายทิตย์สุข  สังขจรัส   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางสาวนันท์นภัส วัฒนะ   ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   - เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยวสิามัญ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2565 วันท่ี 10 สิหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลต าบลวังกะ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้งหมด 4 วาระ ดังนี้ 
   ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       1.1 แนะน ารองนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
       1.2 แนะน าพนักงานโอนย้ายใหม่ จ านวน 2 ต าแหน่ง และ 
            พนักงานมาช่วยราชการ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 

1.3 การจัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 
       1.4 การจัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

   ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ  

      สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 22    
      กุมภาพันธ์ 2565  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.1 ญัตติขอรับความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญั ติ   
       งบประมาณรายจ่า แ ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
       วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  
3.2 ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ                      
      พ.ศ.2565 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  
      1 รายการ ดังนี้ โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์      
      ติกคอนกรีต(Qverlay)ถนนเทศบาล ซอย 1-5 และถนนศรี 
      สุวรรณเทศบาลต าบลวังกะ งบประมาณ 10,100,000.-  
      บาท 

 3.3 ญัตติขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี งบประมาณ 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ค่า 
     บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานเคหะและ 
     ชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน  
     250,000.-บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ  
     จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะ 
     เกิดขึ้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
     งบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  
     หมวด 4 ข้อ 27  
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 3.4 ญัตติขอรับความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินนิคมสหกรณ์          
      มีรายการดังนี้ 

                 - พ้ืนที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านพักสวัสดิการ เทศบาลต าบลวังกะ 
                  - สนามกีฬาเทศบาลต าบลวังกะ 
                 - จุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ 
                 - พ้ืนที่เหนือจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ    

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบ 

   ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  เรื่ อ งแ รก  ก ารจั ด กิ จ ก รรม เฉลิ ม พ ระ เกี ย รติ ส ม เด็ จพ ระน าง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์                      
ประธานสภาฯ      พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90   
       พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
     1.1 แนะน ารองนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลวังกะแนะน าตัวด้วยครับ 
ประธานสภาฯ        

นางวชิรา  มีเย็น           ส วั ส ดี ค่ ะ  ดิ ฉั น น า งว ชิ ร า  มี เย็ น   น าย ก เท ศ ม น ต รี ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ด า ร ง                      
รองนายกเทศมนตรี  รองต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ  

1.2 แนะน าพนักงานโอนย้ายใหม่ จ านวน 2 ต าแหน่ง และพนักงานช่วยราชการ              
      จ านวน 1 ต าแหน่ง 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  เชิญพนักงานโอนย้ายใหม่และพนักงานมาช่วยราชการ แนะน าตัวให้ทุกท่านทราบ
ประธานสภาฯ        ด้วยครับ 

นายสุทธิพงษ์  ไทยนุกูล    สวัสดีครับ ผมนายสุทธิพงษ์ ไทยนุกูล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่างครับ ย้ายมา 
ผู้อ านวยการกองช่าง      จากเทศบาลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นางสาวเยาวลักษณ์ อินหนู  สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ อินหนู ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   มาจากเทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา มารักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 

นางสาววาสนา มณีทอง    สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววาสนา มณีทอง  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   ย้ายมาจากเทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ในนามสภายินดีตอนรับทุกท่านที่ย้ายเข้ามาใหม่และมาช่วยราชการเป็นอย่างยิ่งครับ                                 
ประธานสภาฯ        
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว 1.3 การจัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 
ประธานสภาฯ      1.4 การจัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
   เรื่องเพ่ือทราบครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 
      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ   

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ได้ส่งรายงานการประชุมไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ทุกท่านน่าจะตรวจสอบความ
ถูกต้องในเบื้องต้นมาบ้างแล้ว   

      เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ผมขอมติรับรองรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2565    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 11    เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
      งดออกเสียง 1      เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 ญัตติขอรับความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566    

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว 3.1 ญัตติขอรับความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ พ.ศ. 2566   วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ต่อไปผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลได้รับทราบ ขอเชิญครับ   
 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ขออนุญาต ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2566  เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ระเบียบได้ก าหนดไว้เพ่ือจะน าเสนอค่าใช้จ่ายต่อสภา
ในปี  2566 ซึ่ งจะมีรายละเอียด ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส าเนาไว้ให้ท่านแล้ว มีรายละเลียดดังนี้ครับ 

1. เรื่องสถานการณ์คลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันนี่ 31 กรกฎาคม 
2565 มีสถานการเงินดังนี้ 
 -เงินฝากธนาคาร  จ านวน        300,798.72 บาท 
 -เงินสะสม  จ านวน 336,507,685.04 บาท 
 -เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน   63,930,704.87 บาท 
 -รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ      
รวม 5,342,250.00 บาท 

-รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผัน จ านวน 15 โครงการ                    
รวม 10,045,393.00 บาท 

-เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
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นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ   - รายรับจริง   จ านวน 91,915,111.86 บาท 

  หมวดภาษีอากร           จ านวน   339,487.92 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน 478,441.30 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          จ านวน 2,582,962.54 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค         จ านวน               0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          จ านวน      17,523.74 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน          จ านวน               0.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร          จ านวน 55,083,552.60 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน          จ านวน 33,413,143.76 บาท 
 -เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       จ านวน      482,520.00 บาท 
 -รายจ่ายจริง            จ านวน 51,715,253.29 บาท 

งบกลาง            จ านวน 12,391,259.64 บาท 
  งบบุคลากร           จ านวน 16,031,339.83 บาท 
  งบด าเนินงาน           จ านวน 12,240,853.82 บาท 
  งบลงทุน           จ านวน   1,267,800.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน           จ านวน   9,766,000.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น           จ านวน        18,000.00 บาท 
 -รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลวัตถุประสงค์ จ านวน   482,520.00 บาท  
 -มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 6,494,600.00 บาท 
 -รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน               0.00 บาท 
 -รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    จ านวน               0.00 บาท 
 3. งบเฉพาะการ 
 - ประเภทกิจการประปา กิจการประปา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  รายรับจริง           จ านวน 3,304,413.56 บาท 
  รายจ่ายจริง           จ านวน 2,299,423.70 บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร/อื่นๆ          จ านวน               0.00 บาท 
  ยืมเงินสะสม           จ านวน               0.00 บาท 
  ก าไรสะสม           จ านวน 1,004,989.86 บาท 
  เงินสะสม           จ านวน               0.00 บาท 
  ทุนส ารองเงินสะสม          จ านวน               0.00 บาท 
  เงินฝากธนาคาร           จ านวน  7,480630.46 บาท 
  ทรัพย์รับจ าน า           จ านวน      0.00 บาท 
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นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน ์ ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 1. รายรับ 

   รายรับ   รายรับจริง   ประมาณการ   ประมาณการ 
       รายได้จัดเก็บเอง   ปี 2564     ปี 2565     ปี 2566 

   หมวดภาษีอากร   339,487.92    505,000.00     505,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ     478,441.30    451,500.00     501,500.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      2,582,962.54  2,561,500.00  2,561,500.00   
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     17,523.74       22,000.00       22,000.00 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง          3,418,415.50  3,540,000.00  3,590,000.00   
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรร 
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภาษีจัดสรร       55,083,552.60 55,850,000.00 55,410,000.00        
  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บและจัดสรร 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55,083,552.60 55,850,000.00 55,410,000.00        
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   หมวดเงินอุดหนุน        33,413,143.76 33,987,700.00 34,000,000.00        
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น33,413,143.76 33,987,700.00 34,000,000.00   
                      รวม       91,915,111.86 93,377,700.00 93,000,000.00   
2. รายจ่าย 
รายจ่าย    รายจ่ายจริง   ประมาณการ   ประมาณการ 

       รายจ่ายจากงบประมาณ  ปี 2564     ปี 2565     ปี 2566 
   งบกลาง      12,391,259.64   8,718,000.00    8,746,400.00  

    งบบุคลากร      16,031,399.83 28,445,760.00  30,018,630.00  
    งบด าเนินงาน      12,363,389.82 29,889,440.00  28,810,170.00   

   งบลงทุน                 1,267,800.00 16,205,900.00   15,326,800.00 
   งบเงินอุดหนุน        9,766,000.00 10,088,600.00   10,098,000.00   
   งบรายจ่ายอื่น             18,000.00        30,000.00                  0.00   
   รวมจ่ายจากงบประมาณ 81,837,789.29  93,377,700.00  93,000,000.00  
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นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ พ.ศ. 2566  

      ด้าน                     รวม 
ด้านบริหารทั่วไป      
 แผนงานบริหารงานทั่วไป     25,658,220   
 แผนงานรักษาความสงบภายใน      3,972,700 
ด้านบริการชุมชนและสังคม      
 แผนงานการศึกษา     23,395,660   
 แผนงานสาธารณสุข       2,480,600 

แผนงานสังคมสงเคราะห์       1,398,800 
แผนงานเคหะและชุมชน     15,276,300 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        805,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    4,232,700 

ด้านการเศรษฐกิจ     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                   7,033,620  
ด้านการด าเนินงานอื่น     
 แผนงานงบกลาง         8,746,400   

    งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     93,000,000 
     
 
นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์  ขอให้ทุกท่านเปิด ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566     
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ          ส่วนที่ 2  หน้าที่ 9 เป็นต้นไป เป็นรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ผมจะพูดภาพรวมโดย   
      สรุปดังนี้ 
         งาน/งบ          รวม 
     -แผนงานงบกลาง 
        งบกลาง        8,746,400 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งบบุคลากร               14,138,310  
   งบด าเนินงาน        7,407,410  
   งบลงทุน        4,112,500 

    รวม       25,658,220 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน    
   งบบุคลากร                 2,086,800  
   งบด าเนินงาน        1,805,900  
   งบลงทุน             80,000 

    รวม         3,972,700 
-แผนงานการศึกษา    
   งบบุคลากร                 5,523,600  
   งบด าเนินงาน        7,834,060  
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   งบลงทุน      10,038,000 

    รวม                 23,395,660 
   

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   -แผนงานสาธารณสุข  
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ            งบบุคลากร                 1,022,400  

   งบด าเนินงาน        1,280,200  
   งบลงทุน           118,000 
   งบเงินอุดหนุน             60,000 

    รวม                   2,480,600 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์    
   งบบุคลากร                 1,291,200  
   งบด าเนินงาน          107,600  
   รวม                   1,398,800 
-แผนงานเคหะและชุมชน   
   งบบุคลากร                 2,293,200  
   งบด าเนินงาน                 3,583,100  
   งบลงทุน        9,400,000 

    รวม                15,276,300 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   งบด าเนินงาน                   805,000  
   รวม                    805,000  
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   
   งบบุคลากร                   490,800  
   งบด าเนินงาน                 3,741,900  
   รวม                  4,232,700 
-แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
   งบบุคลากร                 3,172,320  
   งบด าเนินงาน        2,245,000  
   งบลงทุน        1,616,300 

    รวม         7,033,620 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น           93,000,000 
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นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ผมขอแจ้งว่าตามแต่ละแผนงานที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีเพียง 2 โครงการเท่านั้น  
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ        ครับที่เป็นงบลงทุน คือ 1. โครงการต่อเนื่องของ Smart city  เรื่องศูนย์ผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 

3 ,800,000 กว่าบาท และ 2 . ตัวเครื่องก าจัดขยะอินทรีย์ ให้ เป็นปุ๋ ย  ตั้ งไว้อยู่ที่ 
8,900,000 บาท นอกนั้นส่วนใหญ่งบจะเป็นบุคลากรหรืองบประจ าซึ่งค่อนข้างสูงเพราะ
ต้องตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาไทยฯ ได้ก าหนดไว้ แต่ในตัวอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีไม่
ว่าจะเป็นพระราชพิธี เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี เรื่องอ่ืนๆ ต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม
รวมทั้งการแข่งขันกีฬา เรื่องยาเสพติด ยังคงเหมือนเดิม ที่ไม่ได้ใส่ลงไปเพราะว่า มีหน่วยงาน
ที่ขอเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลวังกะมา ทางเรายังไม่ได้น าเข้าแผนเนื่องจากเราท าหนังสือ
ขอลายระเอียดเพ่ิมเติมไปก่อน เช่น เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีขอมา 20,000 
บาท ซึ่งทางเทศบาลได้ดูรายละเอียดว่าที่ขอเงินอุดหนุนไปประชาชนในเขตเทศบาลเราได้
ประโยชน์อะไร เราเลยยังอุดหนุนไม่ได้ ซึ่งผมให้ทาฝ่ายวิเคราะห์ฯ ท าเรียนไปยังนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ขอลายระเอียดถ้าได้มาแล้วจะน าเรื่องเข้าสภาต่อไป 

  ผมได้พบพูดคุยกับนายอ าเภอสังขละบุรีวันก่อน ซึ่งทางอ าเภอสังขละบุรีขอเงิน
อุดหนุนจากทางเทศบาลเรา 2 เรื่อง คือ 1. ขอเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอสังขละบุรี ผมจึง
อธิบายให้ท่านฟังว่าสามารถขอเงินอุดหนุนได้แต่ประชาชนในเขตเทศบาลต้องได้ประโยชน์ 
แจ้งท่านว่าถ้าท่าจะน าเงินอุดหนุนที่ได้จากเทศบาลไปเพ่ือแจกถุงยังชีพ แจ้งท่านว่าไม่จ า 
เพราะการแจกถุงยังชีพเป็นเพราะเทศบาลมีหน้าที่แจกถุงยังชีพอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าท าใน
ภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือในเขตเทศบาลเราให้ได้ และ 2. ขอเงินอุดหนุนเกี่ยวกับรัฐ
พิธี ในครั้งหน้าทางอ าเภอสังขละบุรีจะมีหนังสือมอบหมายให้เทศบาลร่วมจัดด้วยอาจจะเป็น
ช่วงเย็นในการถวายพระพร 

  เรื่องการขอเงินอุดหนุนมีอีกตัวหนึ่ง จะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  48         
ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นเจ้าภาพ เริ่มแข่งขันปลายปี 2566  จังหวัดกาญจนบุรีได้ท า
หนังสือขอเงินอุดหนุนมา ลายระเอียด ดังนี้ 

   - ขอเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด   20,000,000 บาท  
   - ขอเงินอุดหนุนจาก เทศบาลเมืองแห่งละ           3,500,000 บาท  
   - ขอเงินอุดหนุนจาก เทศบาลต าบลแห่งละ              350,000 บาท  
   - ขอเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งละ 250,000 บาท  
 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้ง 49 องค์กรเทศบาลมีมติคือไม่ให้อุดหนุนเงิน

ส าหรับจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินี้ เหตุผลเพราะว่า ดูจากค าขอเงินอุดหนุนที่ให้ อบจ. เมื่อ 
อบจ. ไม่ให้จังหวัดจึงมอบหมายภารกิจเกิดพิธีเปิด-ปิดให้ ส่วนค่าอาหารเขาต้องไปดูระเบียบ
อีกทีว่าเบิกได้หรือไม่ ส่วนของเทศบาลเมืองที่มีสถานกีฬาใช้ในการแข่งขันจึงมอบหมายให้
ปรับปรุงให้สามารถแข่งขันได้ แต่ในส่วนของเทศบาลต าบลและอบต. จังหวัดกาญจนบุรี 
รวบรวมเงินที่คาดว่าน่าจะได้ประมาณ 70 ล้านบาทให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยบริหาร
เพ่ือจัดการแข่งข้ัน ซึ่งจากท่ีได้ประชุมกับของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี มีมติคือ
ไม่ให้อุดหนุนเงินนี้ เพราะมันขัดระเบียบว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน ซึ่ง การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอุดหนุนได้เพียง 3 หน่วยงาน คือ 
1.การประปา 2. การไฟฟ้า 3. องค์กรก าจัดน้ าเสีย ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยจะให้งาน
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วิเคราะห์ตอบหนังสือไปว่าไม่สามารถให้ได้เนื่องจากขัดระเบียบแล้วเทศบาลยังมีความจ าเป็น
ที่จะน าเงินไว้ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ ที่มีความจ าเป็นมากกว่า ผมจึงขอน า
เรียนให้ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบในเรื่องนี้ครับ 

 
นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์  ผมขออนุญาตสรุปในภาพรวมว่า ขั้นแรกขอรับหลักการในวาระท่ี 1 นี้จะมี 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ       รายละเอียดย่อๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสักถามเชิญครับ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันพิจารณา ท่านใดจะขออภิปรายข้อใดก็เชิญ 
หรือจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

นายสัญญา  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ขอสอบถามครับ เรื่องแผนงานรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร ปี 2565 ตัดเป็น 0 บาท  
      หมายความว่าอย่างไรครับ หน้า 36 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   
      งบประมาณ พ.ศ. 2566    

นางสาววาสนา มณีทอง   เนื่องจากจากหนังสือกระทรวงมหาไทย ว1095 ให้ตั้งงบประมาณตามแผนงาน เดิม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ทีเทศบาลได้ตั้งงบบุคลากรไว้ในแผนงานบริหารทั่วไป เรื่องรักษาความสงบภายใน แต่ตอนนี้โยก   
      งบบุคลากร ให้ไปอยู่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแผนงานรักษาความสงบภายใน     
       งบบุคลากรของปี 2565 จึงเป็น 0 บาท                  
นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมเก่ียวกับเล่ม ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ       งบประมาณ พ.ศ. 2566  อย่างนี้เวลาท าต้องท าในระบบของ e-LAAS การจัดท าแผนเลย  

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ          
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   .ในงบลงทุนที ่หน้า 94  งบลงทุน รวม 4,050,000 บาท ซึ ่งค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
      คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการการพัฒนาระบบเมืองด้านการด ารงชีวิต   
      อัจฉริยะเทศบาลต าบลวังกะ (Smart Living “Wangka”)จ านวน 3,850,000 บาท ถ้า   
      ระบบมีปัญหาจะมีผู้รับผิดชอบดูให้ระบบใช้งานได้ปกติหรือไม่ จะเหมือนกับที่เราเช่า กล้อง 
      วงจรปิด เสียงตามสายฯ ที่มีบริษัท NT ดูแลแก้ไขให้ใช้งานได้ปกต ิหรือไม่ครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ  ขอเรียนว่าโครงการ 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ       การพัฒนาระบบเมืองด้านการด ารงชีวิต  อัจฉริยะเทศบาลต าบลวังกะ (Smart Living  
      “Wangka”) เป็นการจัดหาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งในสัญญาก็ต้องระบุไว้ให้เขาดูแล    
      ระบบกี่ปี ตามระเบียบฯ ส่วนให้เมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์เขาก็ต้องมาฝึกสอนเจ้าหน้าที่ของ  
      เทศบาล ถ้าไม่มีการเปลี่ยนโปรมแกรมหรือปรับปรุงอะไร ตัวโปรแกรมก็ใช้งานได้ตามปกติ       
     แต่ปัจจุบันทันสมัยขึ้นแล้ว ถ้าโปรแกรมมีปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยอยู่คนละที่ได้เลย 

นายสัญญา  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ขอสอบถามครับ เรื่องแผนงานการศึกษา งบบุคลากร หน้า43  ซึ่งปี 2563 รายจ่ายจรงิ 
      2,950,380 บาท / ปี 2564 รายจ่ายจริง 2,865,660 /ปี 2565 ประมาณการ  
     3,490,900 บาท/ แต่ปี 2566 ประมาณการ แค่ 524,400 บาท อย่างไรครับ  

นางสาววาสนา มณีทอง   เนื่องจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จะแบ่งเป็น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ งานบริหารงานทั่วไป ที่ลดลงเหลือ 524,400 บาท เป็นข้าราชการที่อยู่ในแผนอัตราก าลัง สว่น 
     ครูก็จะไปปรากฏในแผนงานงานระดับก่อนวัยเรียนอยู่ จะสงัเกตได้ว่าเงินเดือนข้าราชการ จะเป็น  
     3,000,000 กวา่บาทค่ะ  
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นางสาวนพวรรณ ศาสตร์ยางกูร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ขอสอบถามเรื่องเครื่องก าจัดขยะ ได้ซื้อแล้วหรือยังค่ะ หรือแค่ตั้งไว้ก่อนค่ะ เข้าสภาครั้งหน้า 
      หรือไม่ค่ะ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ ขออนุญาตชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ      เรื่องเครื่องก าจัดขยะ ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านเทศบัญญัติ ปี 2566 โดยใช้    
      งบประมาณของเทศบาลต าบลวังกะ ปี 2566 ซึ่งถ้ามีการจัดซื้อแต่ กรณีท่ีในกรณีที่ผมจะไป 
     ดูงานโดยผมจะพาท่านไปดูด้วย ที่ 1. มหาวิทยาลัยสุรนารี 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
      3. อบต.ตาเขียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดย มหาวิทยาลัยสรุนารีได้ร่วมกับสถาบันวิจัย 
      วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ (วว.) เครื่องก าจัดขยะ ที่เราไปดูแล้วได้ผลดี และราคาถูกกว่า       
      ผมจะมาน าเสนอสภาเทศบาลแก้ไขเพ่ือเทศบาลจะซื้อของถูกมีคุณภาพ 

     มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มาวิจัยให้กับเทศบาลต าบลวังกะ เรื่องการจัดการขยะ  
      และเขาจะส่งมอบงานวิจัยให้เทศบาลต าบลวังกะ ในงานวิจัยนี้เขาจะบอกกับเทศบาลว่าควร   
    บริหารจัดการขยะแบบครบวงจรด้วยวิธีใดบ้าง  
     1. แยกขยะเปียกออก มาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 
     2. แยกขยะรีไซเคิลออกขาย หรือน าขวดพลาสติกมาผลิตเป็นน้ ามัน ผมทราบว่า  
      ปตท. จะให้เครื่องไพโอไรซิสให้กับเทศบาลต าบลวังกะ (น าขวดพลาสติกมาผลิตเป็นน้ ามัน)  
      ให้มาทดลองใช้แต่ต้องรอผลิตเสร็จก่อน 
     3. การแจกถุงด า มอบให้ชาวบ้านเพื่อไม่ให้มีถังขยะ ชาวบ้านต้องเก็บขยะที่เผาที่ 
      ท าลายอย่างเดียวเก็บไว้  
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่สภาเทศบาลได้ทราบแล้วก่อนที่เราจะขอมติให้ท่าเลขานุการ 
     สภาชี้แจง ระเบียบ กฎหมาย กระทรวดไทยก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศ 
     บัญญัติหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้ท่านสมาชิกได้ทราบ    
นายสัญญา  สุขเจริญ     ขออนุญาตอ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภา    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร่าง   
      ข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และ 
      ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ  
      อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”   
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงให้ได้ทราบแล้ว มีท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าเห็นควรรับหลักการร่าง      

     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 
      โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ       11    เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
      งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 
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นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  เมื่ อที่ ป ระชุ มสภ ามี มติ รับหลั กการร่ างเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ าย          
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ  
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  

นายสัญญา  สุขเจริญ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

เลขานุการสภา   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

  ข้อ 45 “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว ไม่ได้ และในการ 
   พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่ 
   สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น”  

  ข้อ 49 “ญัตติร่างข้อบัญญั ติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด 
   ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”  

  ข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง 
   เดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ งรายงาน และบันทึกความเห็นยื่นต่อ 
   ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย ต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน 
   หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น  
   เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ   
  ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
   ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไป 
  ร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ 
  รายงานนั้น  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรจะก าหนดระยะเวลา ในการแปรญัตติกี่วัน  
ประธานสภาเทศบาล   ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน  และควรมีการ 
    คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนและสมาชิกสภาท่านใดควรได้รับการคัดเลือกเป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอญัตติต่อไป      
     ขอเชิญครับ   
นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด    ผมขอเสนอควรก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา08.30 น. ถึงเวลา  
     16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ และก าหนด ประชุมคณะกรรมการแปร 
    ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15  
     สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. แปรญัตติ ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ    
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นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็น 
ประธานสภาเทศบาล   อย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของนายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด  สมาชิก 

     สภา เขต 1  ว่าสภาได้ก าหนดระยะเวลาตามที่สมาชิกสภาเสนอ  
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับ
ประธานสภาเทศบาล   ข้อเสนอของนายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด สมาชิกเทศบาลเขต 1  ว่าสภาเทศบาลต าบลวังกะ และ 
     ก าหนด ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
     งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. แปรญัตติ ณ  ห้อง 
     ประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ ครับ 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบัญญัติในครั้งนี้กี่คนและจะเสนอใครบ้างนั้น  ขอเชิญเลขานุการ สภาได้ชี้แจงระเบียบ    
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ขอเชิญครับ 
 
นายสัญญา  สุขเจริญ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
เลขานุการสภา   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
  สาม คนแต่ ไม่เกินเจ็ดคน 
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น  
  สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

   ข้อ 105 ภายใต้บังคับ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น     
     หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ  
     จ าเป็น แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่นดังนี้ 

   (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
   ข้อ 107 "..วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน  
   กรณีที่ สมาชิกท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน 
   กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้
น า วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม"  

โดยวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือก
โดย สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง  ที่ตนเห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการ แปรญัตติ การเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีการเขียนชื่อตัว และชื่อ
สกุลของผู้ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ... เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อหน้าที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน สูงสุดนั้นโดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ 
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ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน         
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกรองคณะกรรมการแปรญัตติในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวน ประกอบ
กับข้อ 14 "...ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้
นั้นได้รับเลือก   

ทีป่ระชุม    - รับทราบ – 
 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกกรรมการแปรญัตติในการท าร่าง
ประธานสภาเทศบาล    เทศบัญญัติในครั้งนี้ก่ีคน  
นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด    ผมขอเสนอควรก าหนดกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ในครั้งนี้  จ านวน  3  คน  ครับ  
  
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ขอผู้รับรองด้วยครับ    
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม   -มีผู้รับรองครบ- 
 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็น 
ประธานสภาเทศบาล   อย่างอ่ืน  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของนายชูศักดิ์ ผ่องสะอาด  สมาชิก   
     สภาฯเขต 1  ว่าควรจะพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ 
     ร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้  จ านวน  3  คน    
 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติที่สมควรท าหน้าทีแ่ปร 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯในครั้งนี้ จ านวน 3 คน เรียงตามล าดับจนครบ 3 คน ขอ 

   เชิญครับ  

นายนิรุตต์  หงษ์สา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ผลขอเสนอ ร.ต.อ. ส าราญ แสงข า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
      ครับ  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ขอผู้รับรองด้วยครับ    
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม   -มีผู้รับรองครบ- 

 

 

 

 

 

 



  15 

 
นางศิรินันท์ พิทักษ์หงษ์สา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ผลขอเสนอ นายชูศักดิ์ ผ่องสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
      ค่ะ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ขอผู้รับรองด้วยครับ    
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม   -มีผู้รับรองครบ- 

นายพชรพล สังขดุษฎี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ผลขอเสนอ นางสาวสุธิดา วุฒิพิมลวิทยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ  
      แปรญัตติ ครับ  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ขอผู้รับรองด้วยครับ    
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม   -มีผู้รับรองครบ- 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของสมาชิกท่ีเสนอชื่อ 
ประธานสภาเทศบาล    1. ร.ต.อ. ส าราญ แสงข า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
    2. นายชูศักดิ์ ผ่องสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    3. นางสาวสุธิดา วุฒิพิมลวิทยา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ในครั้งนี้   
 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ต่อไปผมจะขอนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยวิสามัญ สมัย 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ต่อไป   

ที่ประชุม    - รับทราบ -  

 3.2 ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนน  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Qverlay) ถนนเทศบาล ซอย 1-5 และถนนศรีสุวรรณเทศบาล
ต าบลวังกะ งบประมาณ 10,100,000.-บาท  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  3.2 ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบ 
ประธานสภาเทศบาล   ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนน   

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Qverlay) ถนนเทศบาล ซอย 1-5 และถนนศรีสุวรรณเทศบาลต าบล
วังกะ งบประมาณ 10,100,000.-บาท ต่อไปผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ได้
ชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกครับ 
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นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เรี ยน ท่ านป ระธาน สภ า ท่ าน สมาชิ ก สภ าเท ศบ าลต าบ ล วั งกะทุ กท่ าน  
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ เป็นญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
      2565 งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  โครงการซ่อมแซมเสริมผิว 
     ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Qverlay) ถนนเทศบาล ซอย 1-5 และถนนศรีสุวรรณเทศบาล 
      ต าบลวังกะ งบประมาณ 10,100,000.-บาท เป็นไปตาม 3.2 ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้แนบ  
     ปร.4 และ แบบ ปร.5  ให้ท่านได้พิจารณา โดยมีรายละเอียด มีขนาดผิดจราจรกว้าง 
     ประมาณ 9.00 -15.60 เมตร ความยาวประมาณ 1,340.00 เมตร  หรือมี พ้ืนผิว           
      ลาดราดยางรวมไม่น้อยกว่า 16,723.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
      ตาม ปร.4 แผนที่ 1 จะบอกรายการงานผิวทาง เป็นงานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ด และงานชั้น 
      ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หน้า 5.00 ซม. มีงานทาสี-ตีเส้น บนผิวทาง ราคาที่เรียนท่านนี้ 
       เป็นไปตามราคากลาง  
 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ได้ทราบแล้ว มีท่านใดจะขอสอบถามหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสภาขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม   

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ   
     โครงการซ่อมแซมเสริมผิว ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Qverlay) ถนนเทศบาล ซอย 1-5  
     และถนนศรีสุวรรณเทศบาลต าบลวังกะ งบประมาณ 10,100,000.-บาท   โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ       11    เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
      งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 

  3.3 ญัตติขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 250,000.-บาท 
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อให้เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) หมวด 4 ข้อ 27  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว     3.3 ญัตติขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล   2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานเคหะ 
     และ ชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท ขอโอนเพ่ิม จ านวน 250,000.-บาท    
      เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอกับ  
    ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  
    2541 แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) หมวด 4 ข้อ 27  ต่อไปผมขอเชิญท่าน  
     นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจ้งรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกสภาทราบครับ 
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นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะทุกท่าน  ขอรับความ 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ  เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า 
     บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งบประมาณตั้งไว้    
     250,000.-บาท ขอโอนเพ่ิม จ านวน 250,000.-บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่ 
     เพียงพอ เนื่องจากที่ตั้งได้เดิม 250,000.- บาท เป็นเรื่องของงบซ่อมบ ารุง ของรถขยะ  
    ทั้งหลาย ที่ผ่านมาก็ซ่อมตลอด  ปัญหาที่ไม่เพียงพอเนื่องจากมีการค้างค่าซ่อมรถขยะ ท าไว้ 
    เป็นรถขยะ ถังโตเตง ซึ่งตัวที่เก็บถังมันผุ โดยเขาซ่อมเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเขา เจ้าของ 
    ร้านโทรมาทวงและงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจึงขออนุญาตโอนเงินมาตั้งจ่ายเพ่ือเพ่ิมเข้าไป  
    250,000.- บาท เพ่ือให้เพียงพอกับงบซ่อมบ ารุงที่เราจ าเป็นต้องใช้ จึงขอความเห็นชอบ 
    จากทางสภาครับ 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ได้ทราบแล้ว มีท่านใดจะขอสอบถามหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล 

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ          
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ขอสอบท่านนายกครับว่างบประมาณนี้เป็นงบซ่อมแซมครุภัณฑ์เก่าที่เกิดการช ารุดหรือ 
     การซื้อครุภัณฑ์ตัวใหม่ (ถังโตงเตงของรถขยะ) ครับ                         

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เป็นการซ่อมแซมครับ ถ้าเป็นการซื้อต้องขอสภาเทศบาลก่อนครับ แต่รู้สึกว่าที่ซ่อม 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ไว้มีทั้งหมด 3 ตัวครับ 
 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ได้ทราบแล้ว มีท่านใดจะขอสอบถามหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสภาขอความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ   

    2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานเคหะ 
     และ ชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท ขอโอนเพ่ิม จ านวน 250,000.-บาท    
     เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอกับ  
    ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
    2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) หมวด 4 ข้อ 27 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ       11    เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
      งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
  3.4 ญัตติขอรับความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินนิคมสหกรณ์ มีรายการดังนี้ 
        - พ้ืนที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านพักสวัสดิการ เทศบาลต าบลวังกะ 
         - สนามกีฬาเทศบาลต าบลวังกะ 
         - จุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ 
         - พ้ืนที่เหนือจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ   
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นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   3.4 ญัตติขอรับความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินนิคมสหกรณ์ มีรายการดังนี้   
ประธานสภาเทศบาล    - พ้ืนที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านพักสวัสดิการ เทศบาลต าบลวังกะ 

         - สนามกีฬาเทศบาลต าบลวังกะ 
         - จุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ 
         - พ้ืนที่เหนือจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ   

   ต่อไปผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจ้งรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกสภาทราบครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะทุกท่าน ทางฝ่ายบริหาร 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ  เห็นชอบผ่านสภาเพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินนิคมสหกรณ ์มีรายการดังนี้ 
    - พ้ืนที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านพักสวัสดิการ เทศบาลต าบลวังกะ 

         - สนามกีฬาเทศบาลต าบลวังกะ 
         - จุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ 
         - พ้ืนที่เหนือจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ  

  เพราะพ้ืนที่ของเทศบาลที่มีอยู่ยังไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน ซึ่งตามระเบียบของนิคมสหกรณ์ฯ 
เทศบาลต้องท าหนังสือขอใช้พ้ืนที่กับนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ ปกติต้องขออนุญาตทุก 5 ปี 
ประมาณนี้ ผมจึงคุยกับเขาว่าขอทีเดียวได้ไหม เขาขึ้นมารังวัดให้แล้ว และทางนิคมสหกรณ์
ทองผาภูมิจึงขอให้เทศบาลน าพ้ืนที่ที่กล่าวมาข้างต้นเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลและส่งไปให้กับ
นิคมสกรณ์ทองผาภูมิเพ่ือที่จะพิจารณาต่อไปเป็นไปตามระเบียบของเขา ผมจึงต้องน าเรื่อง
ของที่ดินนี้เข้าสภาเพ่ือพิจารณาครับ 

 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ได้ทราบแล้ว มีท่านใดจะขอสอบถามหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล 

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ          
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ในการขออนุญาตใช้พื้นที ่ของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิครั้งนี ้ จะเป็นการขอยาวเลยใช่                         
    หรือไม่ครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์    ถ้าผ่านสภาเทศบาลครั้งนี้แล้ว ก็ใช้ได้ยาวเลยครับ เพียงเขาจะต่อให้เรา 5 ปี คือต่อ 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ  ทีเดียวเลยไม่ต้องขอแล้ว 
 
นายสัญญา  สุขเจริญ    พ้ืนที่เหนือจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ เดิมผมทราบว่ามีผู้ครอบครองอยู่แล้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   อยากทราบว่าแล้วผู้ครอบครองที่ถูกต้องคือใคร ตามเอกสารที่เห็นเป็นเอกสารกับทางวัดวังก์ 
    วิเวการาม ต้องสอบถามให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับผู้ครอบครองเดิมครับ 
นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์    คืออย่างนี้ครับ ขอเล่าย้อนครับ คือที่แปลงนี้ตั้งแต่จุดชมทิวทัศน์เป็นต้นไปสมัยก่อน 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ  หลวงพ่ออุตตมะได้ขอเอาไว้ รวมถึงป้อมต ารวจจ่าแผน บ้านจ่าแผนทั้งหมดยาวไปหลังป้อม 
    ต ารวจทั้งหมดอ้อมไป ตรงนี้มันอยู่นอกเหนือจากพ้ืนที่วันที่นิคมสหกรณ์ฯให้ไว้เดิม 605 ไร่  
     ซึ่ง 605 ไร่ของวัดวังก์ฯเริ่มจากเริ่มตั้งแต่พอเข้า สวท.อยู่ขวามือที่เป็นที่เก็บน้ าประปาของ   
    ฝั่งมอญ ไล่ลงไปตรงคุ้ม 1 ในส่วนที่เป็นถังเก็บน้ าตัดออกไปขวามือที่เป็นร่องน้ า วิ่งขึ้นไปหลัง 
    โบสถ์ ลงไปถึงชุมชนดงสัก อันนี้คือ 605 ไร่ 
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นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์    พ้ืนที่เหนือจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ เป็นพ้ืนที่ที่อุทยานกับทางนิคมสหกรณ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ  ทองผาภูมิ เถียงกันอยู่แต่เมื่อมาดูแผนที่แล้วนิคมแพ้อุทยาน คือถ้าเมื่อใดประกาศ one road  
    one map ซึ่งเขาส ารวจเสร็จแล้ว จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่เหนือจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ  
     ทั้งหมดนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิไม่ได้ออกเอกสารให้กับผู้ใดเลยเพราะนิคมไม่กล้าออก เพราะ 
    เนื่องจากประมาณก่อนปี 2542 ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่างหลวงพ่ออุตตมะเพ่ือท า 
    พ้ืนที่ปลูกป่า  เมื่อไปดูการประกาศพ้ืนที่ปรากฏว่าอุทยานก่อนที่นิคมสหกรณ์ฯประกาศ ท า  
    ให้ที่นิคมสหกรณ์ประกาศทับอุทยาน แต่ถ้ามีประกาศใช้ one road one map ออกมาตรงนี้ 
    จะเป็นเขตอุทยานทันที แต่เป็นราชการขอใช้ไม่มีปัญหาครับ เพราะเป็นพื้นที่ที่นิคมสหกรณ์ฯ 
    ดูแลอยู่ครับ นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิไม่ได้สนใจคนที่ไปบุกลุกแต่สนใจว่าวัดวังก์วิเวการามเห็น 
     ด้วยหรือไม่ที่เทศบาลต าบลวังกะขอใช้พ้ืนที่กว่า 30 ไร่ พ้ืนที่เหนือจุดชมทิวทัศน์เทศบาล 
    ต าบลวังกะ ซึ่งทางวัดวังก์วิเวการามได้ท าหนังสือยินยอมให้เทศบาลใช้พ้ืนที่ได้แล้ว แต่ทาง  
     นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิต้องการให้เรื่องที่ดินนี้เข้าสภาเพ่ือพิจารณาใช้พ้ืนที่เพราะถ้าไม่ เข้าจะ 
     ไม่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลวังกะ 
นายสัญญา  สุขเจริญ    ตอนนี้พ้ืนที่เหนือจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ ถือว่าเป็นพื้นที่ของวัดวังก์ฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ถูกต้องไหมครับ แต่วัดวังก์ได้อนุญาตและยินยอมให้กับเทศบาลต าบลวังกะใช้พ้ืนที่ใช่ไหม 
     ครับ และขอส าเนาหนังสือยินยอมของวัดวังก์ฯ ให้กับท่านสมาชิกสภาด้วยครับ 
 
นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์  ได้ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
   
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ได้ทราบแล้ว มีท่านใดจะขอสอบถามหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมสภาขอความเห็นชอบขออนุญาต         

    ใช้ที่ดินนิคมสหกรณ์ โดยมอบหมายให้ นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบล           
  วังกะ เป็นผู้ด าเนินการขออนุญาต มีรายการดังนี้ 

    - พ้ืนที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านพักสวัสดิการ เทศบาลต าบลวังกะ 
         - สนามกีฬาเทศบาลต าบลวังกะ 
         - จุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ 
         - พ้ืนที่เหนือจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ   

    โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ       11    เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
      งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อทราบ 

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว    - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ  

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นช่วงวันหยุดยาว เราจะประสบปัญหาเกี่ยวกับขยะ จุดพักขยะของ 
       เทศบาลมีปริมาณขยะมาก เราสามารถน ารถโตงเตงมาให้ใส่ขยะจะได้ไม่ล้นออกมาเพราะดูไม่ 
     สวยงาม จะได้ไหมครับ     
       
นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ปัญหาของเรื่องขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน ไม่ว่าจะเป็นตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน  
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ หรือชาวชาวบ้านที่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลก็ตาม ตอนนี้เขาใช้วิธีใส่ถุงด ามา เอามาไว้ที่ท่านว่า 
      กองกันเป็นพะเนินเทินทึก พอดีช่วงที่ท่านเห็นว่ามันเยอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่รถโตงเตงเสียอยู่  
      2-3 วันไม่สามารถขนถ่ายได้ทัน เป็นจังหวะที่รถเสียถ้ารถไม่เสียก็จะเป็นปกติครับ แก้ปัญหา 
     เฉพาะหน้าคือท างานนอกเวลา โดยมีค่าล่วงเวลา ในไม่นานผมจะมีการท าประชาคม 4 รอบ  
     คาดว่าจะท าท่ีโรงเรียน ทั้ง 2 ฝั่ง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หรือไม่ก็ศาลาประชาคมของอ าเภอ 
     สังขละบุรี แล้วก็จะเชิญชาวบ้านมาร่วมประชาคม เรื่องการคัดแยกขยะ พยายามจะไม่ให้มีถึง 
     ขยะ คาดว่าจะท าในช่วงเดือนสิงหาคม นี้ครับ 
 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ผมย้ าเรื่องการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประธานสภาเทศบาล   (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ 

ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ต่อไป   

 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้ามีก็เชิญครับหรือถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

 (ลงชื่อ) ………………….……………………….. 
    (นางศรีวรรณ  สังขจรัส) 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ...........สิงหาคม 2565 
 
 
 

 (ลงชื่อ) ………………………………….………….. ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           (ร.ต.อ.ส าราญ  แสงข า) 
 
 

(ลงชื่อ) …………………………………………….. กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                            (นายพชรพล  สังขดุษฎี) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


